

*
Số 08-KH/ĐU

KẾ HOẠCH

**Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới**

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 08/12/2015 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới của Trung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Nhằm đảm bảo tính liên tục trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới của Trung ương; tiến tới Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện quyết định mới của Trung ương.

2- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng người lao động.

3- Đưa các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội, gắn với thực hiện Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng và các chương trình, kế hoạch, phong trào của đơn vị, của Ngành GTVT đang triển khai, tạo sức lan tỏa trong các tổ chức đảng, đơn vị, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

4- Kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua những việc làm cụ thể của các tập thể, cá nhân để đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình.

5- Việc tuyên truyền phải đảm bảo thường xuyên, liên tục, có điểm nhấn sâu sắc, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức.

II. NỘI DUNG

Cấp ủy, chính quyền và đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với các nội dung cụ thể như sau:

1- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác cùng với tuyên truyền thắng lợi của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ I, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, Đại hội XII của Đảng; kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản

Việt Nam, mừng Xuân Bính Thân 2016; bầu cử Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021... đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn đơn vị.

2- Tiếp tục thực hiện tốt nội dung chủ đề năm 2015 về “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh*”; chủ đề năm 2014 về “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm*” và các năm trước đây trong sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, đơn vị và các đoàn thể. Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề theo hướng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), thực hiện **văn hóa doanh nghiệp** Tổng công ty và phương châm “4 xin” “4 luôn” do Bộ GTVT phát động.

3- Triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các Kế hoạch¹ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa XII).

4- Tùy điều kiện cụ thể, tổ chức trao đổi, tọa đàm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “*Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước*” phù hợp với đặc điểm công việc của đơn vị.

5- Tiếp tục đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với các nghị quyết, chỉ thị, quy định khác của Trung ương, của cấp ủy các cấp vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016.

6- Xây dựng và tiếp tục phát huy các mô hình tiêu biểu trong lao động sản xuất: Mô hình **2 giỏi** “*Giỏi ngoại ngữ - Giỏi chuyên môn*” đối với lực lượng hoa tiêu dẫn tàu; môi trường làm việc “*Thân thiện - Xanh - Sạch - Đẹp*” áp dụng trong toàn Tổng công ty.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại tổ chức đảng mình theo các nội dung có trong Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy. Cấp ủy cơ sở chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị vào trong sinh hoạt chuyên đề hoặc định kỳ hằng tháng bằng những việc làm cụ thể hằng ngày.

2- Căn cứ vào tình hình thực tế và tính đặc thù của mỗi đơn vị, cấp ủy đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch để chỉ đạo thực hiện các mô hình tiêu biểu, cụ thể:

¹ Kế hoạch số 06-KH/ĐU, ngày 02/12/2015 của Đảng ủy Tổng công ty về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ I; Kế hoạch số 07-KH/ĐU, ngày 16/12/2015 của Đảng ủy Tổng công ty về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V

- Mô hình: Môi trường làm việc “*Thân thiện - Xanh - Sạch - Đẹp*” áp dụng trong toàn Đảng bộ.

- Mô hình: **2 giới** “*Giỏi ngoại ngữ - Giỏi chuyên môn*” áp dụng đối với các đơn vị thuộc khối hoa tiêu hàng hải.

3- Chính quyền và các đoàn thể căn cứ vào Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy và sự chỉ đạo của ngành dọc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

4- Ban Tuyên giáo Đảng ủy cùng với Tổ công tác 03-33 tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy:

- Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trong toàn Đảng bộ đảm bảo tính liên tục cho đến khi có hướng dẫn mới của Trung ương. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban thường vụ xem xét, đánh giá để đưa ra hướng chỉ đạo tiếp theo.

- Xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị (2011-2016) để báo cáo và đề nghị cấp trên khen thưởng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đề nghị các cấp ủy trực thuộc, chính quyền và đoàn thể chính trị-xã hội Tổng công ty triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);
 - UBKT, VP và các ban Đảng ủy;
 - Các đ/c UVBCH Đảng bộ Tổng công ty;
 - Tổ công tác 03-33;
 - Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc;
 - HĐTV, các đoàn thể CT-XH;
 - Lưu VP Đảng ủy.
- } (t/hiện)

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Phạm Đăng Lâu